

คำประกาศเกียรติคุณ
พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทฺตโน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์



ด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้พิจารณาเห็นว่า พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทฺตโน) เจ้าคณะภาค ๖ เป็นพระมหาเถระผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับสูงผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีศิลาจารวัตรเรียบร้อยควรแก่สมณสาธูป เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้วางรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในเขตปกครองภาค ๖ ให้เป็นเอกภาพและเป็นที่การยอมรับด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่นักบริหารทั้งหลายสืบไป

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทฺตโน) ได้รับการบรรพชาเมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑ ณ วัดสันมะเค็ด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระพุทธิวงศวิวัฒน์ (วงศ์ ทานวิโส) เป็นพระอุปัชฌาย์

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทฺตโน) จบการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนบ้านสันมะเค็ด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จบนักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนนคณะจังหวัดเชียงราย และเปรียญธรรม ๖ ประโยค จากสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะสงฆ์ หลักสูตรพระสังฆาธิการ และหลักสูตรพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๑๙ จากสำนักอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

งานด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทฺตโน) ได้ดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ เริ่มจากเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๖ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าคณะภาค ๖ และเจ้าคณะภาค ๖ โดยลำดับ

ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทฺตโน) ได้วางรูปแบบการปกครองของวัดโดยได้แบ่งกรอบภารกิจการปกครองวัดออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) งานธุรการ งานโยธาและกิจกรรมพิเศษ

๒) งานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ๓) งานศาสนสงเคราะห์ และ ๔) งานด้านการปกครอง โดยมีรองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ร่วมรับผิดชอบและบริหารงานครบทั้ง ๔ ด้าน ส่งผลให้วัดพระแก้วมีการบริหารภายในวัดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้รับการประกาศยกย่องเป็นวัดพัฒนาดีเด่นของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ในฐานะผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค พระธรรมราชาวัตร (สุทัศน์ สุทสุสโน) ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมให้แก่พระภิกษุและสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ และน่าน โดยให้การมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร โรงเรียนพุทธธำรงศรีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และในฐานะที่เป็นประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาขยายห้องเรียนมาเปิดที่วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย ทำให้พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงรายได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ พระธรรมราชาวัตร (สุทัศน์ สุทสุสโน) ยังได้ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและจัดแสดงมูทิตาจิตแก่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบไล่ได้ในสนามหลวงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพระภิกษุและสามเณรได้มีกำลังใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์และสังคมในฐานะศาสนทายาท

นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มจัดอบรมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม การศาสนศึกษา และการพัฒนาวัด ส่งเสริมให้วัดทุกวัดสอนภาษาตัวเมืองซึ่งเป็นอักษรพื้นเมืองล้านนาให้ได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้แพร่หลายภายใต้โครงการฟื้นฟู “ตัวเมือง” และมอบนโยบายให้ทุกวัดจัดทำป้ายชื่อวัดเป็นภาษาล้านนาอีกภาษาหนึ่งเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาของล้านนาให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) จัดอบรมพระคู่สวด และมัคทายกเพื่อให้มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยได้ออกตรวจเยี่ยมและให้นโยบายไปปฏิบัติทุกจังหวัดและทุกอำเภอ

ในด้านการพัฒนาสังคม พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทฺตฺสโน) ได้ส่งเสริมให้ พระสังฆาธิการในเขตปกครองจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในทุกอำเภอ จัดโครงการป้องกันโรคเอดส์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติและสร้างสำนึกรักศักดิ์ศรี และความภูมิใจในท้องถิ่นโดยยึดปณิชนิยมบุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเป็นที่ตั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรู้ธรรมะ การจัดหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพ และการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จัดกิจกรรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยหมุนเวียนจัดอบรมความรู้ไปทุกตำบล นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้อาวุโส ในเทศกาลปีใหม่เพื่อสอดแทรกความรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรม และความกตัญญูทวดเทวีต่อผู้สูงอายุเพื่อลดปัญหาทางสังคม

ผลจากการสนองงานและบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อกิจการคณะสงฆ์ ทำให้พระธรรมราชานุวัตรได้รับการพิจารณาตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิกุล และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอุดมปัญญาภรณ์ พระราชาคณะชั้นราชที่พระราชรัตนากร พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพรัตนมุนี และ พระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมราชานุวัตร ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้รับการถวายรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา “เสาศาธารธรรมจักร” และได้รับการถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยที่ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทฺตฺสโน) ได้สร้างผลงานทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การบริหารกิจการคณะสงฆ์ และการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน นับเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยลำดับจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดยตลอด สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

